



**GỢI Ý THẢO LUẬN Ở TÒ  
KỶ HỌP THỨ 8 HĐND TỈNH KHOÁ VI**  
(Đề nghị mỗi đại biểu thảo luận tối đa 15 phút)

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gợi ý, đề nghị đại biểu tập trung thảo luận vào các báo cáo đề án như sau:

1. Về Đề án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cho ý kiến về 07 chỉ tiêu tổng lượng chất thải rắn được thu gom và xử lý; về tính khả thi của các giải pháp: Xây dựng 19 bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh; xây dựng 04 nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 01 nhà máy xử lý chất thải rắn công nghiệp, 01 khu liên hợp xử lý chất thải rắn, 01 lò đốt chất thải rắn y tế bệnh viện và 08 lò đốt tập trung chất thải rắn nguy hại tại 8 địa phương. Những nội dung trên có sát yêu cầu thực tiễn, có phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và môi trường chưa? khả năng huy động nguồn lực để thực hiện.

2. Về Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Cho ý kiến về mục tiêu, nội dung quy hoạch, mạng lưới hệ thống phân phối hàng hoá, kho xăng dầu, điểm kinh doanh. Các chính sách và nguồn lực, cơ cấu các nguồn lực như trong đề án phù hợp chưa? Xem xét các kiến nghị cụ thể của ban KTNS về đề án.

3. Đề án xác định giá các loại rừng theo Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ: Cho ý kiến khung giá các loại rừng đã phù hợp chưa? Cơ sở pháp lý và tính khả thi của đề án trong việc quản lý sử dụng, khai thác, mua bán phát triển vốn rừng? Có kiến nghị bổ sung giải pháp thực hiện.

4. Đề án sửa đổi bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Về sửa đổi bổ sung 02 loại phí, 01 loại lệ phí; ban hành mới 02 loại phí; bãi bỏ quy định thu lệ phí đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm và lệ phí sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm. Về tỷ lệ để lại và nộp ngân sách nhà nước đối với lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí sử dụng đường bộ xe mô tô, tỷ lệ để lại cho phường, thị trấn. xem xét đề nghị của ban KTNS về tỷ lệ để lại.

5. Cho ý kiến về Quy hoạch phát triển Hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2020. Định hướng phát triển đô thị đến năm 2020 gồm 13 đô thị hiện có và phát triển thêm 07 đô thị. Về sự phù hợp giữa tính chất đô thị và không gian đô thị; cho ý kiến thêm về tính khả thi, về lộ trình phát triển đô thị, giải pháp tổ chức thực hiện các tiêu chí đô thị, về hình thành các chuỗi đô thị và đô thị mới. Có cần xác định tầm nhìn đến 2025 hoặc 2030 để bảo đảm tính định hướng phát triển các đô thị mới không?

6. Cho ý kiến về Đề án xây dựng thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II vào năm 2020 hay phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020. Cho ý kiến phân tích về thực trạng trình độ phát triển của Đông Hà (đô thị loại 3) hiện nay và mục tiêu, yêu cầu xây dựng đạt đô thị loại 2 phần đầu đạt 26/49 tiêu chí vào năm 2020. Xem xét cơ cấu nguồn lực và giải pháp tổ chức thực hiện.

7. Đề án quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tiếp công dân tại tỉnh Quảng Trị; Đề án về chế độ, định mức chi công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Tờ trình thông qua chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Về đối tượng, nội dung, mức chi và khả năng cân đối ngân sách để thực hiện.

8. Cho ý kiến về Đề án tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố đến năm 2020. Theo thăm tra của Ban VHXXH tại thời điểm này chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện việc sát nhập các cơ sở y tế cấp huyện. Vì vậy, đề nghị đại biểu tập trung thảo luận về nội dung, giải pháp nhằm củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế tuyến huyện và tuyến xã. Xem xét những nội dung chính sách, giải pháp như trong đề án có thực hiện được yêu cầu không? cần bổ sung nội dung giải pháp nào?

9. Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2013- 2015. Cho ý kiến về phạm vi, đối tượng, ngành, lĩnh vực đào tạo và thu hút; về chính sách thu hút; về nguồn lực thực hiện, cần bổ sung chính sách, giải pháp nào để tăng tính khả thi của đề án.

10. Đối với Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2013. Đề nghị đại biểu cho ý kiến về việc bố trí tổng nguồn, cơ cấu các nguồn vốn, danh mục các công trình và vốn bố trí cho các công trình đã đúng nghị quyết của HĐND tỉnh (nguồn vốn XDCB tập trung do tỉnh quản lý) và có đúng quan điểm chính sách nhà nước đối với vốn chương trình mục tiêu và hỗ trợ có mục tiêu không? kiến nghị bổ sung, sửa đổi vấn đề gì?

11. Về Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm những chức danh do HĐND bầu đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu xem xét chỉnh sửa trực tiếp vào văn bản gửi lại cho Thường trực để chỉnh lý trình HĐND thông qua để thực hiện.

Đề nghị đại biểu góp ý kiến cụ thể từng nội dung để Đoàn thư ký tổng hợp các Tổ đại biểu theo địa bàn bầu cử, và đại biểu mời đăng ký tham gia thảo luận tại hội trường. Các cơ quan soạn thảo đề án chuẩn bị phát biểu giải trình làm rõ các nội dung để HĐND thảo luận, quyết định./.

**THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH**